

Số : 102/TB-MTTP-BTT

Nha Trang, ngày 28 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

Công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm năm 2018

(Tại kỳ họp thứ 6 - HĐND thành phố khoá XI, nhiệm kỳ 2016 –2021)

Kính thưa: -

Hôm nay Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức kỳ họp lần thứ 6 khoá XI, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nha Trang, tôi xin gửi lời chào mừng và chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Trước hết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông nhất cao với nội dung báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 do UBND thành phố trình bày.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Trong không khí thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, tỉnh và thành phố, Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cùng với chính quyền tuyên truyền vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Thành phố phát động đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố, không ngừng phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn như hậu quả nặng nề do cơn bão số 12 vào cuối năm 2017, vẫn còn ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản. Tình trạng một số người tụ tập, tuần hành trên địa bàn thành phố Nha Trang và một số địa phương trên toàn quốc, phản đối dự thảo Luật Đặc khu kinh tế đã phần nào tác động đến tâm trạng của người dân.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Mặt trận Thành phố thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 trên một số lĩnh vực sau đây:

Trên lĩnh vực công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:

Ban Thường trực Mặt trận thành phố đã tập trung công tác phối hợp với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu, các chức sắc tôn giáo... đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo, cắm mốc biên giới; bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam trên biển đông;

Tuyên truyền các văn bản pháp luật có tác động lớn đến đời sống của người dân, vấn đề được dư luận quan tâm như: an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, các quy định về đất đai, hôn nhân gia đình, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông...

Tiếp tục đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kịp thời nắm bắt, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh đến các cơ quan chức năng giải quyết và thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội.

Ủy ban Mặt trận các xã, phường đã tích cực phối hợp với chính quyền, các ban ngành liên quan tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn ANTT, khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường; triển khai đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa; tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; làm tốt công tác vận động thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường nhập ngũ; tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở.

Trên lĩnh vực công tác giám sát:

Hướng dẫn Mặt trận các xã, phường thực hiện Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT, ngày 10/8/2017 của UBTW Mặt trận TQVN về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2018 và bầu thành viên mới nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban TTND và Ban Giám sát ĐTCCĐ đã giám sát 77 công trình, dự án tại địa phương. Thông qua công tác giám sát đã kịp thời phản ánh, kiến nghị những vấn đề chưa đạt yêu cầu trong thi công để chủ đầu tư kịp thời điều chỉnh, khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng các công trình phục vụ nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố đã phối hợp với các tổ chức thành viên, tham mưu cho Thường trực Thành ủy phê duyệt Kế hoạch giám sát năm 2018 về quy trình bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo tại UBND phường Vĩnh Trường, xã Phước Đồng; giám sát công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm tại UBND phường Vạn Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lương và xã Vĩnh Thái

Công tác phối hợp

Phối hợp với các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân như bồi thường, giải toả, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án phát triển đô thị, xây dựng công trình công cộng, tham dự họp hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 66 dự án và một số công trình

trọng điểm trên địa bàn: Nút giao thông Ngọc Hội, đường vành đai 2,... Tham gia các cuộc họp, đối thoại của UBND Thành phố về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Phối hợp với UBND thành phố hoàn thành tốt công tác cứu trợ, ngoài nguồn Mặt trận tỉnh phân bổ, thành phố đã vận động gần 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do bão 12.

Trên lĩnh vực công tác phối hợp tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân

Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã tổ chức 06 điểm tiếp xúc cử tri Thành phố với đại biểu Quốc hội khóa 13 có gần 1.000 lượt cử tri tham dự; đại biểu HĐND tỉnh và thành phố 27 điểm với gần 1.500 lượt cử tri tham dự; đại biểu HĐND xã, phường 209 điểm với trên 10.000 lượt cử tri tham dự. Qua các đợt tiếp xúc, cử tri thành phố đã nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng với các vị đại biểu. Mặt trận Thành phố và Mặt trận các xã phường đã cùng Thường trực HĐND Thành phố tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi các cơ quan chức năng giải quyết.

Tại kỳ họp này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận thành phố Nha Trang xin nêu lên một số vấn đề mà cử tri và nhân dân thành phố có nhiều quan tâm, kiến nghị đến HĐND và UBND thành phố:

I. Về quản lý đất đai, đô thị, môi trường, bồi thường giải tỏa:

- Tạm dừng việc mở rộng Bãi rác đèo Rù Rì, vì số lượng rác cũ xử lý chưa hết, gây ô nhiễm môi trường xung quanh, nay lại tiếp tục đổ rác mới. (cử tri Vĩnh Lương)

- Quan tâm đầu tư nâng cấp cảng cá Vĩnh Lương, hiện nay tàu cá lớn không vào neo đậu được. (cử tri Vĩnh Lương)

- Can thiệp với các cơ quan chức năng sớm có nước sạch sinh hoạt cho người dân ở vùng xa trung tâm xã Vĩnh Lương và Phước Đồng. (cử tri Vĩnh Lương, Phước Đồng)

- Có giải pháp giải quyết việc Công ty Hồng Hải làm hàng rào chắn bít lối đi xuống biển, không cho dân tắm biển và làm ăn. (cử tri Vĩnh Lương)

- Trường tiểu học Phước Tân 1 đã được cấp kinh phí làm mới 3 phòng học từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện, học sinh không đủ phòng học nên không được dạy Anh văn. Đề nghị thành phố tập trung làm trong hè 2018. (cử tri Phước Tân)

- Đề nghị kiểm tra toàn bộ các cơ sở kinh doanh, nhà đất có liên quan đến người Trung Quốc, nếu vi phạm pháp luật Việt Nam phải xử lý nghiêm. (cử tri Tân Lập)

- Nâng cấp tuyến đường Nguyễn Tất Thành nhằm tránh ngập úng vào mùa mưa; đường Điện Biên Phủ đã hỏng nặng, làm cống hộp kín mương thoát nước suối cạn Hòa Tây-Hòa Trung để tránh ô nhiễm; đường Phong Châu- đoạn qua

thôn Đất Lành khi mưa, nước bùn tràn vào nhà dân hai bên đường. (cử tri Phước Đồng, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thái)

- Công khai việc Khu đô thị Phước Long có triển khai tiếp đến các hẻm đường Lê Hồng Phong hay không (có trong quy hoạch), hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường, nước đọng, nhà cửa xuống cấp không sửa chữa được ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của nhân dân. (cử tri Phước Long)

- Chỉ đạo thanh tra việc thu hồi đất ngoài ranh của dự án Champarama-Vĩnh Hòa; dự án kênh thoát lũ Sông Tắc, Thủy Tú – Vĩnh Thái có trường hợp có phán quyết của Tòa phúc thẩm nhưng không thực hiện. (cử tri Vĩnh Thái, Vĩnh Hòa)

- Quan tâm sớm đầu tư khu giết mổ gia súc tập trung để giảm bớt ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư. (cử tri Phước Hải)

II. Về kinh tế - xã hội và các vấn đề khác:

- Chỉ đạo công an giao thông tuần tra tuyến đường mới Võ Nguyên Giáp, hiện nay vào buổi tối, thanh niên hay tụ tập đua xe, lạng lách và không đội mũ bảo hiểm gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. (cử tri Vĩnh Hiệp)

- Có giải pháp với việc thả rông chó và đưa đi tắm biển gây mất thẩm mỹ và nguy hiểm cho người xung quanh. (cử tri Tân Lập)

- Tăng cường kiểm tra đối với các xe tour chở khách du lịch lưu thông nhiều trên các tuyến đường gây ách tắc giao thông, làm khuất tầm nhìn và đậu đỗ lấn chiếm lòng đường. (cử tri Vĩnh Lương, Phước Đồng, Lộc Thọ)

- Đề nghị Thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng đưa các hộ còn buôn bán bên ngoài vào chợ Chợ Đầm mới đem lại công bằng cho những tiểu thương đang kinh doanh trong chợ. (cử tri Xương Huân)

Trên đây là một số nội dung Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nha Trang trong công tác phối hợp tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018, đề nghị HĐND, UBND thành phố xem xét, đề ra các giải pháp sớm giải quyết các nội dung kiến nghị của cử tri.

Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐND, UBND thành phố;
- Các vị đại biểu HĐND;
- Lưu VPMT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Khánh Hòa